



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน โทร ๒๔๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๑๐๐๐/๐๐๖๘

วันที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์, รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย, คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ผู้อำนวยการสถาบันชุมชนะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี มุกดาหาร จ.มุกดาหาร และได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแคนา ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผน จึงขอส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เจริญภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน



(รองศาสตราจารย์ໂພຂິດ ສີຣິກຸວຣ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน